
วารสารสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เล่มที่ 21

จากตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ

มติ ครม. เพื่อประชาชน 

ถ่ายทอดเรื่องราว

เป็นประโยชน์สู่พี่น้องประชาชน

สู่ตลาดน�้าวิถีไทย



	 วารสาร	“ไทยคู ่ฟ้า”	 เล่มน้ีนับเป็นเล่มที่	21	ผู ้อ่านจะได ้
รับทราบถึงภารกิจทั้งในและต่างประเทศที่ส�าคัญของรัฐบาล	 
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น	สาธารณรัฐประชาชนจีน		 
และการเข้าร่วมประชุมที่สาธารณรัฐเกาหลี	การด�าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปี	2558	เพื่อสร้างอนาคต
การเป็นศนูย์กลางของภมูภิาค		ไปจนถงึการด�าเนนิการเพือ่ช่วยเหลอื
พี่น้องเกษตรกร	และคอลัมน์อื่นๆ	ที่น่าสนใจ
	 นอกจากนี้ท่านผู้อ่านจะได้พบกับ	2	คอลัมน์น้องใหม่	ที่จะมา 
ท�าหน้าที่รับใช้ท่านผู้อ่านตั้งแต่เล่มนี้เป็นต้นไป	ซึ่งประกอบไปด้วย	
“มติ	ครม.	เพื่อประชาชน”	และ	“สรุปภาพรวมรายการคืนความสุข
ให้คนในชาติ”		
	 โดยเนื้อหาของคอลัมน์	“มติ	ครม.	เพื่อประชาชน”	จะเป็นการ
หยบิเอามตกิารประชมุคณะรฐัมนตรทีีน่่าสนใจและเกีย่วข้องกบัพีน้่อง 
ประชาชนในแต่ละรอบเดือนมาสรุปและท�าให้เห็นว่าประชาชนจะได ้
อะไรจากมติเหล่านั้นบ้าง	ส่วนคอลัมน์	“คืนความสุขให้คนในชาติ”	 
เป็นการสรุปสาระส�าคัญของรายการคืนความสุขให้คนในชาต	ิ 
ที่ออกอากาศในช่วงเวลาประมาณ	20.15	น.	ทุกวันศุกร์ของแต่ละ
สปัดาห์	มาสรปุเป็นเนือ้หาสัน้ๆ	และกระชบั	เพือ่ให้ผูอ่้านทีอ่าจพลาด
รับชมได้มีโอกาสในการติดตามเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง	
	 ไทยคูฟ้่า	จะไม่หยดุยัง้การสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ	มาให้ท่านผูอ่้าน
ได้ติดตาม	และพบกันใหม่ในเล่มที่	22

คณะผู้จัดท�ำ

ทักทาย

สารบัญ 03  เดินหน้าสานสัมพันธ์มิตรประเทศ 

06 ประชุมรัฐมนตรีไอซีทีอาเซียน

08 แปรรูปยางพาราสร้างลู่ว่ิง

10 คืนความสุขให้คนในชาติ เดือนมกราคม 2558

12 จากตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพสู่ตลาดน้ำาวิถีไทย

14 ผ่าแผนลงทุนคมนาคม 2558 ทุ่ม 1.2 ล้านล้าน

16 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน 

 เพ่ิมมูลค่าสินค้า

18 มติ ครม. เพ่ือประชาชน

20 จัดระบบแรงงานต่างด้าวเวียดนาม 

 ผ่อนปรนแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

22 แฟ้มภาพ

วำรสำร “ไทยคู่ฟ้ำ”  
จัดท�าโดย	ส�านกัโฆษก	ส�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร	ีท�าเนยีบรฐับาล	ถนนพิษณุโลก	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	
โทรศัพท์	02	288	4388	โทรสาร	02	288	4390

l	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมงานตลาดน�้าวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม	
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เดินหน้าสานสัมพันธ์มิตรประเทศ
เกื้อหนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ

	 นอกเหนือจากภารกิจในด้านการบริหารประเทศเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่พ่ีน้อง

ประชาชนในประเทศแล้ว	อีกหนึ่งในภารกิจส�าคัญที่รัฐบาลจะต้องด�าเนินงาน	น่ันคือการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ	พร้อมกับส่งเสริมผลประโยชน์ชาติและสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีของไทยในเวทีโลก	ซึ่งนับตั้งแต่	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ได้เข้ามา 

บริหารประเทศ	ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็น 

การต้อนรับผู ้น�าต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทย	ไปจนถึงออกเดินทางเยือนต่างประเทศ 

เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งบทบาทและความร่วมมือต่างๆ	ที่ไทยมีอยู่กับนานาประเทศ

	 เมื่อวันที่	8-10	กุมภาพันธ์	2558	นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี	ประกอบด้วย 

พลเอก	ธนะศกัดิ	์ปฏมิาประกร	รองนายกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ 

พลอากาศเอก	ประจนิ	จัน่ตอง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	นางกอบกาญจน์	วฒันวรางกรู 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	และ	นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงคมนาคม	ได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

	 โดยในระหว่างการเดินทางเยือน	นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับ	นายชินโซ	อาเบะ	

นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น	 ซ่ึงทางฝ่ายไทยได้เน้นย�้าถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง 

สองประเทศ	และความร่วมมือในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียน	 

โดยผ่านการสนับสนุนให้ไทยเป็นผู ้ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของภูมิภาค	ไม่ว่าจะเป็น 

โครงการพฒันาระบบรางในไทย	ทีจ่ะช่วยสร้างการเช่ือมโยงตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก- 

ตะวันตก	(East-West	Economic	Corridor)	และแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้	(Southern	 

Economic	Corridor)	โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษทวายในประเทศเมยีนมา	และการพฒันา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทยที่ติดกับ

ประเทศเพื่อนบ้านใน	4	ประเทศ

	 นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะหารือกับตัวแทน

ระดบัสงูจากภาคเอกชนของญีปุ่น่หลายราย	ซึง่ภาคเอกชน

ญี่ปุ ่นได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่น	และยืนยันการลงทุน 

ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจ

ผลติไฟฟ้า	และโครงสร้างพืน้ฐานระบบราง	ขณะทีฝ่่ายไทย 

ได้ขอให้ภาคเอกชนญี่ปุ ่นไปจัดท�าแผนให้ชัดเจนและ

ประสานกับภาครัฐของญี่ปุ ่น	 ในด้านการพัฒนานั้นฝ่าย

ไทยมุ่งหวังให้ภาคเอกชนญี่ปุ่น	เข้ามาจัดตั้งสถาบันวิจัย

ในประเทศไทย	โดยจะได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีการค้า 

พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ซึ่งภาคเอกชนให้ความสนใจเขต

เศรษฐกิจชายแดนของไทยและเขตเศรษฐกิจทวายอีกด้วยl นายกรัฐมนตรีและภริยา เข้าเฝ้าฯ เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารญี่ปุ่น

1. นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
2. ขบวนรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็น

1

2
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l อาคารมหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 ขณะเดยีวกนันายกรฐัมนตรไีด้เข้ารบัฟังการบรรยายสรปุเรือ่งการพฒันา

ระบบรางของญีปุ่น่	พร้อมกบัเยีย่มชมศูนย์ควบคุมรถไฟความเรว็สงูชนิคนัเซน็	

ที่สถานีรถไฟโตเกียว	และได้โดยสารรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นเพื่อเดินทาง

ไปยังนครโอซากาอีกด้วย

	 ในภาพรวมของภารกิจการเดินทางเยือนญี่ปุ ่นนั้น	นายกรัฐมนตร ี

กล่าวสรุปว่ารู้สึกพอใจกับการเดินทางเยือนดังกล่าว	เนื่องจากญี่ปุ่นให้เกียรติ

ไทยอย่างเต็มที่	และได้มีการพูดคุยหารือกันในหลายมิติ	 โดยมีการหยิบยก

ปัญหาและอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนมาร่วมแก้ไข	รวมทั้งหาแนวทาง

เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชน

	 ส่วนอีกหนึ่งมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดกันมาช้านาน	เช่น	จีน	ถือเป็น 

อีกหนึ่งประเทศท่ีมีการสร้างความร่วมมือกันหลายระดับและก�าลังมีความ

สัมพันธ์แนบแน่นขึ้นเรื่อยๆ	 โดยระหว่างวันที่	22-23	ธันวาคม	2557	 

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็น

ทางการตามค�าเชิญของ	นายหลี่	 เค่อเฉียง	นายกรัฐมนตรี	ซึ่งทั้งสองฝ่าย 

ได้มีโอกาสหารือเก่ียวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน	โดยเฉพาะการเป็นหุ้นส่วน

ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน	ณ	มหาศาลาประชาชน	กรุงปักกิ่ง

	 ขณะเดียวกันเนื่องด้วยไทยกับจีนจะครบรอบ	40	ปีของการสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตในปี	2558	ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าจะใช้โอกาสนี้ 

ในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น	และมองไปข้างหน้าด้วยกัน 

เพือ่ก�าหนดวสิยัทัศน์และแนวทางความร่วมมอืในอนาคต	ซึง่ควรให้ความส�าคญั

กับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคควบคู่ไปกับความ

สัมพันธ์ในระดับทวิภาคี

	 ในส่วนของความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟตาม 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมของไทย	 

ปี	2558-2565	ท่ีไทยกับจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	ไปแล้วนั้น	

ท้ังสองฝ่ายต่างเห็นพ้องให้คณะกรรมการร่วม	เร่งหารือเกี่ยวกับรายละเอียด

ของโครงการในปี	2558	โดยจนียนิดจีะเป็นฝ่ายสนบัสนนุให้ไทยเป็นศนูย์กลาง

การคมนาคมของภูมิภาค	และรับท่ีจะพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายไทยในการ 

จัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบรถไฟ	รวมทั้งโรงงานผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับกิจการของรถไฟในไทยอีกด้วย

3

6 7 8
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 3.-4.  นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 5.  นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะ นายจาง เต๋อเจียง ประธานสภาประชาชนจีน
 6.-8. นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมรถไฟแห่งประเทศจีน และโดยสารรถไฟความเร็วสูง
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	 ภายหลงัเสรจ็สิน้การหารอื	นายกรัฐมนตรขีองทัง้สองประเทศได้ร่วมเป็น

สกัขพียานในพธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจ	(MOU)	จ�านวน	4	ฉบบั	โดยประกอบ

ไปด้วย	1)	การจัดตัง้ธนาคารช�าระดลุเงนิหยวนในประเทศไทยระหว่างธนาคาร

แห่งประเทศไทยและธนาคารประชาชนจีน	2)	ความตกลงทวิภาคีแลกเปลี่ยน

เงินตราสกุลหยวนและบาทเพื่อต่ออายุความตกลงฯ	3)	บันทึกความเข้าใจ 

เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการทรัพยากรน�้าและการชลประทาน	ระหว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรน�้าของจีน	4)	บันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคาร

แห่งประเทศจีน	จ�ากัด	(Bank	of	China	Limited)

	 นอกจากการหารือร่วมกับ	นายหลี่	เค่อเฉียง	แล้ว	นายกรัฐมนตรียังได้

เข้าเย่ียมคารวะและหารอืร่วมกบั	นายส	ี	จิน้ผงิ	ประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐั

ประชาชนจีน	และ	นายจาง	เต๋อเจียง	ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน	 

อีกด้วย	โดย	นายสี	จิ้นผิง	ได้กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2557	

ที่ผ่านมา	โดยขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่แข็งแรง	และเนื่องด้วยเป็น 

วันชาติของไทย	ก็ได้อวยพรขอให้คนไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุข

	 ด้านนายกรฐัมนตรไีด้กล่าวแสดงความยนิดต่ีอการได้มาเยอืนสาธารณรฐั

ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ	พร้อมทั้งขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะ	

โดยในระหว่างการหารือนายกรัฐมนตรีของไทยยังได้เรียนเชิญ	นายสี	จิ้นผิง 

เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล	เพื่อเป็นการแสดงถึง 

ความสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้นของทัง้สองประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิง่เนือ่งในโอกาส 

เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ	40	ปี	และยังเป็นปีที่	สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเจริญพระชนมายุ	60	พรรษา	 

ซึง่	นายส	ีจิน้ผงิ	ได้กล่าวตอบว่าจะก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเยือน 

ประเทศไทย	

								นอกจากการเดนิทางเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนีแล้ว	อกีหนึง่ภารกจิ

ด้านการต่างประเทศส�าคัญที่เกิดข้ึนในช่วงเดือนธันวาคม	คือการเข้าร่วม 

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี	 สมัยพิเศษ	ที่นครปูซาน	

สาธารณรัฐเกาหลี	ระหว่างวันที่	10-12	ธันวาคม	2557	โดยมีผู้น�าทุกประเทศ

ของอาเซียน	และประธานาธิบดีเกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุม	ส�าหรับภารกิจ

หลกัของนายกรฐัมนตรี	คอื	การประชมุสดุยอดภาคธรุกจิอาเซยีน-สาธารณรฐั

เกาหลี	และการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหล	ี 

สมัยพิเศษ		

	 ในโอกาสนีน้ายกรฐัมนตรไีด้เข้าเยีย่มคารวะและหารอืกบั	นางปัก	กนึ	ฮเย 

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี	 โดยท้ังสองฝ่ายได้หารือร่วมกัน 

ในประเด็นความร่วมมือด้านทวิภาคี	ซึ่งมีความเห็นพ้องร่วมกันท่ีจะขยาย

ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิและผลกัดนัให้มกีารเพิม่มลูค่าการค้าและการลงทนุ

ระหว่างกันมากขึ้น	

	 นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบปะกับเอกชนรายใหญ่ของเกาหลี	 

โดยได้หารือพร้อมกับรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์	และเชิญชวนให้มาร่วม

ลงทุนในประเทศไทย	โดยเฉพาะในกลุ่มสาขาที่เกาหลีมีความโดดเด่นและ

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาของประเทศ	ซึง่ได้แก่	เทคโนโลยนีวตักรรม	

เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงกับ

ภูมิภาค	พลังงานทดแทน	และการเกษตร	

	 ภายหลังจากการพบปะหารือ	ภาคเอกชนจากสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้

ความสนใจท่ีจะเริ่มต้นและขยายการลงทุนในไทยมากขึ้น	พร้อมกับเห็นว่า 

ไทยมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

	 จากภารกิจการเดินทางเยือนทั้งสามประเทศของนายกรัฐมนตร ี

จึงเป็นเครื่องยืนยันท่ีชัดเจนว่า	ภารกิจการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ 

มติรประเทศ	และใช้โอกาสดงักล่าวในการขบัเคลือ่นการพฒันาตามยทุธศาสตร์ 

ของประเทศยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง	

9 10

9. ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ นครปูซาน (BEXCO) 
 สถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ
10. นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี
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 เศรษฐกจิดจิทิลั ถอืเป็นหนึง่ในนโยบายทีรั่ฐบาลให้ความส�าคญั 

เนื่องจากในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทั่วทั้งโลกสามารถเชื่อมต่อถึงกัน

อย่างรวดเร็ว การน�าเทคโนโลยีความก้าวหน้าต่างๆ ในโลกดิจิทัล

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) มาปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์

ต่อการค้า การบริการ การลงทุน และการท�างาน ย่อมก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจและการงานที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ 

ลดต้นทุน การประหยัดเวลา และเพิ่มโอกาสทางการค้าใหม่ๆ  

ซึง่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวทนัต่อกระแสความเปลีย่นแปลง 

ของสังคมโลกมากขึ้น

ประชุมรัฐมนตรีไอซีทีอาเซียน

น�าเทคโนโลยี
ดันดิจิทัลอีโคโนมี

ครั้งที่ 14
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	 การประชมุดงักล่าวจดัขึน้ทีก่รงุเทพมหานคร	ภายใต้ 

หัวข้อ	Transforming	ASEAN	:	Moving	Towards	Smart	

Communities	หรือ	การปรับเปลี่ยนอาเซียนเพื่อมุ่งสู ่

การพัฒนาประชาคมในทุกๆ	ระดับของประเทศสมาชิก

อาเซียนที่ฉลาดโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร	 โดยมี 

บุคคลส�าคัญในระดับรัฐมนตรีและผู ้บริหารระดับสูง

จากต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก	ประกอบด้วย	

รัฐมนตรีด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จาก	10	ประเทศสมาชิกอาเซียน	สาธารณรัฐประชาชน

จีน	ญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลี	สาธารณรัฐอินเดีย	ผู้แทน

เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(ITU)		

และเลขาธิการอาเซียน	 เป็นต้น	 โดยในระหว่างเปิด 

การประชุมฯ	นายกรัฐมนตรี	ในฐานะประธานการประชุม	

ได้กล่าวว่า	ขณะนี้รัฐบาลก�าลังผลักดันการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาต่อยอดการท�า

ธรุกจิมากขึน้	เนือ่งจากการน�าระบบไอซทีทีีก้่าวหน้ามาใช้ 

ในเชิงการค้าและธุรกิจยังต�่ากว่าศักยภาพที่มีอยู่	

	 นายกรฐัมนตรีได้หยิบยกตัวอย่างถึงกรณขีองจ�านวน

ผูใ้ช้งานอนิเตอร์เนต็บนมอืถอืแบบสมาร์ทโฟน	ซึง่ปัจจุบนั

จะมีจ�านวนผู้ใช้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	แต่ส่วนใหญ่ยังคง

เป็นการใช้ในลักษณะส่วนตัว	ไม่ได้น�ามาต่อยอดในเชิง

ธุรกิจ	ดังนั้น	รัฐบาลจึงมีโจทย์ส�าคัญในการผลักดันให้มี

การน�ามาใช้ในเชิงการค้าและธุรกิจมากขึ้น

	 ปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวนผู ้ใช ้งานโทรศัพท์

เคลื่อนท่ี	98	ล้านเลขหมาย	และก�าลังจะกลายเป็น	 

100	ล้านเลขหมายในอนาคตอันใกล้	มผีูใ้ช้งานอนิเตอร์เนต็	

26	ล้านราย	มีสถิติการใช้โปรแกรม	Line	ที่	33	ล้านบัญชี	

ดงันัน้	จงึเท่ากบัว่าประเทศไทยยงัมศีกัยภาพทีจ่ะสามารถ

ดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้อีกมาก

	 นบัเป็นโอกาสอนัดทีีป่ระเทศไทยได้ประกาศวสิยัทศัน์ 

ต่อประชาคมระหว่างประเทศถึงแนวทางการส่งเสริม

การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาต่อยอดกบัธรุกจิให้มากข้ึน	 

ซึ่งถือเป็นเป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของ

รัฐบาล	เนื่องจากในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัล	ไม่เพียง

แต่จะช่วยในด้านการลดต้นทุนการผลิตและขยายโอกาส

ทางธุรกิจการค้าและบริการเท่านั้น	แต่ยังน�าไปสู ่การ 

เอื้ออ�านวยความสะดวกในด้านอื่นๆ	ตามมาอีกด้วย	 

ไม่ว่าจะเป็น	ระบบการศึกษา	สาธารณสุข	การให้บริการ

ประชาชนของภาครัฐที่จะเกิดการเช่ือมโยงฐานข้อมูล 

ทั้งระบบของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน

	 อย่างไรกด็	ีในอกีมมุหนึง่การน�าเทคโนโลยทีีล่�า้สมยัในโลกดจิทิลัและระบบไอซทีมีาใช้

เป็นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสังคม	ยังคง

ต้องค�านึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน	เนื่องจาก

หากระบบการท�าธุรกรรมการค้าหรือบริการในโลกออนไลน์ไม่มีความปลอดภัย	และง่าย 

ต่อการถกูลกัลอบเข้าถงึข้อมลูจากผูไ้ม่หวังดแีล้ว	ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากเทคโนโลยี

ทีก้่าวหน้าคงไม่สามารถเกดิขึน้	อกีทัง้ยงัท�าให้ผูใ้ช้รายอืน่ๆ	ขาดความเชือ่มัน่	ท�าให้ไม่กล้า 

ลงทุนหรือท�าธุรกรรมอีก	ซึ่งจะน�าไปสู่การสูญเสียโอกาสการค้าการลงทุนใหม่ๆ	ไปด้วย		

	 ดังนั้น	รัฐบาลจึงต้องมีกฎหมายและกลไกต่างๆ	มาเพื่อดูแลระบบกิจกรรมต่างๆ	 

ในโลกดจิทิลัให้เกดิความปลอดภยั	ป้องกนัภยัคุกคามจากผูไ้ม่หวงัดทีีจ่ะเข้ามาฉกฉวยโอกาส 

จากช่องว่างทางเทคโนโลยีเหล่านี้	ถึงกระนั้นการด�าเนินการของเจ้าหน้าท่ีรัฐยังคงจะต้อง 

ค�านึงถึงระดับความเหมาะสม	 เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 

กับความมั่นคงปลอดภัยของสังคมโดยรวม	เพื่อรับประกันว่านโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

จะกลายเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้อย่างแท้จริง	ซึ่งจะท�าให้สังคมไทยก้าวทัน 

กระแสโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

	 ประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งานนี้ไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่เฉพาะในระดับ 

ภายในประเทศอย่างเดียวเท่านัน้	หากแต่ยงัขยายไปถงึความร่วมมอืในระดบัภูมภิาคอกีด้วย	

โดย	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ได้กล่าวในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 

ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้งที่	14	และการประชุมอ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 

(The	14th	ASEAN	Telecommunications	and	Information	Technology	Ministers	 

Meeting	and	Related	Meetings)	 ซ่ึงจัดขึ้นในระหว่างวันที่	19-23	มกราคม	2558	 

โดยระบุว่า	เนื่องด้วยในปลายปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่	10	ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องก้าว 

เข้าสู่การเป็นประชาคมพร้อมกัน	ท�าให้หลายฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านการเมือง

และความมัน่คง	เศรษฐกจิ	และสงัคมวัฒนธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการค้าการลงทุน 

ที่ต้องอาศัยระบบไอซีทีมากยิ่งขึ้น	ดังนั้น	ทุกฝ่ายจะต้องท�าให้เกิดความมั่นใจ	และความ

ปลอดภยัของระบบไอซีทแีก่ผูใ้ช้งาน	โดยผ่านทางการสร้างกฎ	กตกิา	และกลไกความมัน่คง

ปลอดภัยให้เกิดขึ้น

	 นอกจากนี้ความร่วมมือในด้านไอซีทียังมีส่วนช่วยเติมเต็มและสนับสนุนการรวมตัว

เป็นประชาคมอาเซยีนให้มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้อกีด้วย	โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั 

การเชือ่มโยงข้อมลูทางอเิลก็ทรอนิกส์	ทีจ่ะมส่ีวนช่วยท�าให้การตรวจปล่อยสนิค้า	ณ	จดุเดยีว 

(National	Single	Window)	ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และมีส่วนช่วยผลักดันปริมาณ

การค้าในภูมิภาคให้เพิ่มสูงขึ้น

	 ทิศทางความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	

เนื่องจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	โดยเฉพาะบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตและ 

โครงข่ายอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศในปัจจุบันมีบทบาทส�าคัญต่อการวางรากฐาน

การด�าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในภมูภิาคอกีด้วย	โดยยนืยนัได้จากผลการวิจยัของธนาคารโลก	ที่ให้ข้อมลูไว้ว่า	การเข้าถงึ 

บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตสามารถช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	 

ได้อย่างมีนัยส�าคัญ	โดยทุกๆ	การเพิ่มข้ึน	10%	ของการเข้าถึงบรอดแบนด์จะน�าไปสู่ 

การเพิ่มขึ้นของ	GDP	ที่	1.38%	ส�าหรับประเทศที่มีรายได้ต�่าถึงปานกลาง
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 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเกษตรกร

ที่ปลูกยางพาราต่างได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาราคาผลผลิตตกต�่าอย ่างหนัก  

จนท�าให้หลายครวัเรอืนต้องประสบกบัภาวะ 

ขาดทุนและเป ็นหนี้  โดยมีสาเหตุส�าคัญ 

มาจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  

ขณะเดียวกันการที่หลายประเทศหันมา 

ขยายพื้นที่ เพาะปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น

พร้อมๆ กนั  โดยเฉพาะประเทศจนีท่ีขยายพ้ืนท่ี 

การเพาะปลูกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ท�าให้มีปริมาณผลผลิตยางในตลาดโลก 

เพิ่มสูงขึ้น

	 อีกทั้งในปัจจุบันการที่ภาวะราคาน�้ามันในตลาดโลก 

มีราคาถูกลง	ยิ่งกลายเป็นปัจจัยส่งผลให้การบริโภคยางพารา

น้อยลงไปอีก	 เนื่องจากน�้ามันดิบสามารถน�าไปผลิตเป็น 

ยางสังเคราะห์ได้	ดังนั้น	ผู้บริโภคจึงหันไปซื้อยางสังเคราะห์ 

ที่มีราคาถูกกว่าแทน	ส่งผลให้ราคายางพาราตกต�่าลง	

	 จากปัจจัยท่ีกล่าวมาในข้างต้น	ท�าให้รัฐบาลเข้าใจและ

ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวเกษตรผู้เพาะปลูก

ยางเป็นอย่างดี	เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออก

ยางพารารายใหญ่	โดยในปี	พ.ศ.	2557	มีผลผลิตออกมาท่ี	 

4.3	ล้านตนั1	ขณะทีผ่ลผลติทีท่ัว่โลกผลติได้อยูท่ี่	11.69	ล้านตนั 

ดังน้ัน	 รัฐบาลจึงได้ด�าเนินการสนับสนุนแนวทางการสร้าง 

มลูค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์	โดยจดัหาภาคเอกชนจากต่างประเทศ 

ท่ีสนใจเข้ามาลงทุนเพือ่เพิม่ปรมิาณการใช้ยางพาราในประเทศ

ให้มากขึ้น	

แปรรูปยางพารา 
สร้างลู่วิ่ง

เพิ่มมูลค่าผลผลิต แก้ปัญหาราคาตก
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1		ข้อมูลจากสถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร
2		ข้อมูลจากองค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ	

	 (International	Rubber	Study	Group-IRSG)
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	 หนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว	คือการน�าไปแปรรูป

เพื่อสร้างลู่วิ่งและลานกีฬา	 ซ่ึงได้รับการผลักดันจาก	กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(วท.)	ที่ได้ด�าเนินการศึกษาและ 

ทดลองการแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อน�าไปสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา	

และพ้ืนลานอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน	 โดยร่วมมือกับการ

กีฬาแห่งประเทศไทย	(กกท.)	ซึ่งปรากฏว่าสามารถน�าไปใช้เป็น 

ส่วนผสมในการสร้างพื้นลู ่-ลานกรีฑา	ได้รับการทดสอบและ 

รับรองผลจาก	Institut	für	Sportbodentechnik	ของประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์แล้วว่า	พื้นยางดังกล่าวมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์

มาตรฐานสากลของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ	(International	 

Association	of	Athletics	Federations	:	IAAF)							

	 ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร	ีได้มมีตริบัทราบผลการศกึษาดังกล่าวแล้ว	

เมื่อวันที่	6	มกราคม	พ.ศ.	2558	พร้อมกับมอบหมายให้กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เพื่อผลักดันให้น�าไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ	

	 นับได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้	สามารถน�าไปสร้าง

ประโยชน์ได้ในหลายๆ	ด้าน	 เนื่องจากไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่ม 

ความต้องการใช้ยางพาราในประเทศเท่าน้ัน	ทว่ายงัช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ในการก่อสร้างลานกรีฑาที่ได้มาตรฐานสากลลงอีกด้วย	เพราะที่

ผ่านมาต้องอาศัยการน�าเข้าวัสดุยางสังเคราะห์จากต่างประเทศ

ทั้งหมด	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

	 โดยทัว่ไปการก่อสร้างลู-่ลานกรีฑาที่ได้มาตรฐานสากลจะต้อง 

ใช้งบประมาณตารางเมตรละ	2,500	บาท	(ข้อมูลปี	2554)2 

เนื่องจากต้องใช้ส่วนผสมเป็นยางสังเคราะห์ทั้งหมด	ในขณะท่ี 

การก่อสร้างแบบใหม่ที่ใช้ยางพาราผสมกับยางสังเคราะห์	จะมี 

ค่าใช้จ่ายเพียงตารางเมตรละประมาณ	1,700	บาท	 เท่าน้ัน	 

โดยค�านวณจากต้นทุนยางกิโลกรัมละ	50	บาท	ซึ่งจะสามารถ 

ช่วยประหยดัต้นทุนได้ถงึ	800	บาทต่อตารางเมตร	หรอืคดิเป็น 

30%	ของค่าใช้จ่ายเดิม	ดังน้ัน	เมื่อคิดค�านวณออกมาเป็น

พ้ืนท่ีสนามกรีฑาท้ังหมดซ่ึงมีขนาด	6,500	ตารางเมตร	 

จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ	5.20	ล้านบาท	เลยทีเดียว

	 ปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก�าลัง 

ผลักดันและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย	 

ไปยังผู้ประกอบการภาคเอกชนท่ีสนใจ	และมีความพร้อม

ในการผลิตยางส�าหรับสร้างพ้ืนลู ่-ลานกรีฑา	และลาน

อเนกประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนช่วย

ในการแก้ปัญหาผลผลติยางธรรมชาตทิีล้่นเกนิความต้องการ

ของตลาดในประเทศ

	 อย่างไรก็ดี	สิ่งส�าคัญท่ีจะท�าให้ชาวเกษตรกรสวนยาง

มีรายได้ท่ีมั่นคงและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว	นั่นคือ	

การบริหารจัดการการปลูกยางอย่างเป็นระบบ	จัดโซนนิ่ง

การเกษตรให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและพืน้ทีข่องตนเอง	

ลดพ้ืนท่ีการปลูกยางลงและหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน	

เพื่อไม่ให้ผลผลิตยางออกมาล้นตลาด

9
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“คืนความสุขให้คนในชาติ”
เดือนมกราคม 2558

ร้องทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหาชาติ 
ล้างทุจริต

	 รายการ	“คืนความสุขให้คนในชาติ”	ในช่วงเวลา	20.15	น.	ในทุกๆ	วันศุกร์	โดย	พลเอก	ประยุทธ์	

จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ผลการปฏิบัติงานของ

รัฐบาล	รวมถึงทิศทางที่ประเทศก�าลังจะก้าวเดินไปในอนาคต

	 สาระส�าคัญของรายการคืนความสุขให้คนในชาติตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น	นายกรัฐมนตรี 

ได้เน้นย�้าถึงการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและเดินหน้าประเทศ	เนื่องจากปัญหา

ต่างๆ	รัฐบาลคงไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขให้รวดเร็วทันใจตามที่ทุกฝ่ายต้องการได้	เพราะต้องยอมรับว่า 

ประเทศไทยมีปัญหาสั่งสมมาเป็นเวลานาน	โดยเฉพาะในด้านภาคการเกษตร	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าว	 

หรือยางพารา	ซึ่งท่ีผ่านมาไม่ได้มีการเข้าไปเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน	และแนวทาง 

ความช่วยเหลือที่ยั่งยืนเอาไว้	ท�าให้รัฐบาลต้องแบกรับต้นทุนตลอดมา
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	 ต่อจากนี้ไปจะต้องมีการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด	แก้ท่ีรากฐาน

ของปัญหา	และมีการวางระบบในการจัดการปริมาณผลผลิตให้ 

ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค	รวมไปถึงการเพิ่มขีดความ

สามารถในการผลิตที่ต้องการให้เกษตรกรหันไปท�าการเกษตรแบบ

เกษตรอินทรีย์	ปลูกพืชแบบผสมผสาน	และการแปรรูปเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่ม	 โดยทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มรายได้และความกินดีอยู ่ด ี

ให้กับพี่น้องเกษตรกรมากยิ่งขึ้น

	 ส่วนเรื่องการกระท�าทุจริตผิดกฎหมาย	 เรื่องยาเสพติด	 

การด�าเนนิคดใีนทางอาญา	และอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ	ทางรัฐบาล 

ได้ด�าเนินการเร่งรัดคดีที่มีผลเสียหายร้ายแรง	โดยเฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศ	ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิด

ความสงบสขุของประชาชน	ให้มคีวามปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สนิ

	 อย่างไรก็ดี	นายกรัฐมนตรีได้เน้นย�้ามาตลอดว่าการด�าเนินคดี

ต่างๆ	นั้นจะปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม	

โดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปก้าวก่าย

	 ส ่วนการต่อต ้านการทุจริตคอร ์รัปชัน	 รัฐบาลได ้จัดตั้ง 

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ	ของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ	(คสช.)	 ข้ึนมาเพื่อบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การต่อต้านทจุรติคอร์รัปชนัของทัง้ภาครัฐ	เอกชน	และประชาสงัคม

เข้าด้วยกัน	โดยจะท�างานควบคู่ไปกับคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั	

ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการประชุมพร้อมกับ 

วางกรอบการท�างานแก้ไขปัญหาทุจริตออกเป็น	4	ด้าน	หรือเรียก 

ง่ายๆ	ว่า	นโยบาย	4	ป.	ประกอบไปด้วย	การป้องปราม	ปราบปราม	 

ปลูกจิตส�านึก	และประชาสัมพันธ์	 โดยท้ังหมดก็เพื่อให้การด�าเนินการ 

ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ด้านนโยบายการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล�้า	 ก็ถือเป็น 

อีกเรื่องหนึ่งท่ีนายกรัฐมนตรีให้ความส�าคัญเช่นกัน	โดยกล่าวว่า	รัฐบาลได้

แก้ไขปัญหาในหลายประเด็นด้วยกัน	ซ่ึงแบ่งออกเป็นระยะสั้น	ระยะเร่งด่วน	 

ท�าทันที	และระยะยาว	ที่ต้องวางรากฐานให้แก่ประเทศในอนาคต

	 โดยมาตรการระยะสั้นท่ีได้มีการด�าเนินการไปแล้ว	 เช่น	การช่วยเหลือ

พี่น้องเกษตรกร	ชาวนา	ชาวสวนยาง	การจ่ายเงินไร่ละ	1,000	บาท	ก็จะเร่ง

ด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ให้ได้โดยเรว็	อย่างไรกต็าม	ในเรือ่งของการวางรากฐาน

ระยะยาวนั้น	รัฐบาลก�าลังด�าเนินการอยู่	 เช่น	การปฏิรูปโครงสร้างภาษีท่ีจะ

ช่วยในการกระจายรายได้	ภาษีมรดก	หรือภาษีอื่นๆ	ทั้งระบบก็อยู่ในขั้นตอน

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)

	 ประเด็นสุดท้าย	คือ	เร่ืองวิสัยทัศน์	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	2015-2020 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการให้ทุกฝ่ายในประเทศยึดถือร่วมกัน	เพื่อผลักดัน 

ให้ประเทศไทยมีความ	 “มั่นคง	มั่งค่ัง	ยั่งยืน”	 ในทุกมิติ	ทั้งในเรื่องของ

เสถียรภาพ	ความสงบสุข	เรื่องเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง	และเป็นไปอย่างยั่งยืน

	 ทั้งหมดนี้	คือการสรุปภาพรวมให้ท่านผู้อ่านท่ีพลาดโอกาสในการรับชม 

รบัฟังรายการคนืความสขุให้คนในชาต	ิได้มโีอกาสตดิตามและเหน็ภาพรวมของ

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในเดือนมกราคมที่ผ่านมา	ทั้งนี้	หากผู้อ่านสนใจ 

ที่จะติดตามรายละเอียดของเนื้อหา	ที่นายกรัฐมนตรีได้พูดไว้ในแต่ละสัปดาห์

โดยละเอียด	สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์	www.thaigov.go.th	โดยคลิก 

เข้าตรงรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
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จากตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ
สู่ตลาดน�้าวิถีไทย

 ด้วยความปรารถนาท่ีอยากเห็นผู้เพาะปลูกและประกอบธุรกิจด้านกล้วยไม้ของไทย 

ประสบความส�าเร็จยิ่งข้ึน ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่เข้มข้นในเวทีระหว่างประเทศ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ และส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด�าเนินการจัดท�าโครงการพัฒนา 

ตลาดกล้วยไม้คุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเพาะกล้วยไม้ที่ได้มาตรฐาน การจัดตั้งตลาด

ส�าหรับค้าขายในประเทศ การท�าการตลาดกับต่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ  

น�ามาซึง่การเปิดตวัตลาดนดักล้วยไม้คณุภาพข้างท�าเนยีบรฐับาล รมิคลองผดงุกรงุเกษม  

ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2558 ซึ่งได้กระตุ้นให้สังคมและประชาชนหันมาสนใจผลผลิต

กล้วยไม้ของไทยกันอย่างคึกคัก พื้นที่แสดงและจ�าหน่ายสินค้ากล้วยไม้กลายเป็น 

แหล่งเที่ยวชมของคนกรุงเทพฯ และชาวต่างจังหวัด ซึ่งสามารถซื้อหาผลผลิตในราคา 

ไม่แพง และยังได้ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทยพร้อมๆ กันไปด้วย

	 นอกจากนี้ตลาดนัดกล้วยไม้แห่งนี้ยังได้กลายเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองหลังการ 

เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ท�าเนียบรัฐบาลอีกด้วย	 เช่น	คณะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจ�า

สหประชาชาต	ิณ	นครนวิยอร์ก		21	ท่าน	จาก		21	ประเทศ	ท่ีนายกรฐัมนตรไีด้เชญิให้ไปเยีย่มชมตลาดนดั

กล้วยไม้หลงัจากเข้าพบนายกรัฐมนตรทีีต่กึสนัตไิมตรี	ท่านทตูล้วนแสดงความสนใจ	สอบถามรายละเอยีด 

เกี่ยวกับกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ	และได้น�าช่อกล้วยไม้กลับไปเป็นท่ีระลึกด้วย	 โดยพ่อค้าแม่ค้ากล้วยไม้ 

ได้ให้การต้อนรบัอย่างอบอุน่	แต่มไิด้มเีพยีงทตูานทุตูและผูบ้รหิารระดบัสงูของต่างประเทศเท่านัน้ที่ได้มา

สัมผัสความสวยงามของกล้วยไม้ไทยที่ตลาดนัดแห่งนี้	ผมเองยังได้เห็นนักทัศนาจรชาวต่างชาติมาเท่ียว

ชมด้วย	เจ้าหน้าที่บางท่านมาเล่าให้ฟังว่ามากันเป็นคณะๆ	ก็มี

	 สินค้าที่นี่ขายดีมาก	ด้วยราคาที่ย่อมเยาและต่อรองได้	ผู้ค้าบอกกับเจ้าหน้าที่ท�าเนียบรัฐบาลว่า	 

ขายดมีากจนของหมด	ต้องคอยน�ามาเติมตลอด	และผูน้�ากล้วยไม้มาจดัแสดงและจ�าหน่ายได้ขอให้ท�าเนยีบ

รฐับาลขยายวันเปดิตลาด	จากเดิมวนัจนัทร์	องัคาร	พธุ	ให้เปน็ทกุวนั	คอืจนัทร์ถงึอาทติย์	และนัน่คอืที่มา

ของการขยายวันเปิดตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพหลังจากที่เปิดงานไปได้ไม่กี่วัน

l ร้อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ	โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

	 บางท่านที่อยู่ในเหตุการณ์วันเปิดโครงการ

ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่นายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานคงจ�าได้ว่า	ก่อนทีน่ายกรฐัมนตรจีะก้าวลง 

จากเวที	ท่านก็หันไปทางคลองผดุงกรุงเกษม	 

แล้วปรารภว่าอยากให้ฟื้นประเพณีไทยๆ	ส่งเสริม

วิถีชีวิตแบบไทยๆ	อยากเห็นเรือมาขายอาหาร

ไทยๆ	สินค้าไทยๆ	ในคลอง	เหมือนวิถีชาวบ้าน

แถบตลาดน�้าบ้าง	

	 จากค�าสัง่การท่ีท่านพดูผ่านไมโครโฟน	บคุคล

ที่เกี่ยวข้องก็ด�าเนินการอย่างรวดเร็วด้วยความ

เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่อยาก 

ส่งเสริมวัฒนธรรมของไทย	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	

เผยแพร่วิถีชีวิตแบบไทยๆ	ให้แก่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ	รวมท้ังส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชนด้วยความห่วงใยผู ้มีรายได้น้อย	 

อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างของการพัฒนาคลอง 

ของกรงุเทพมหานครให้เป็นแหล่งน�า้ใส	เป็นสถานที่	

ท่องเทีย่ว	และใช้ในการสญัจรทางเรอื	หรอืจะเรยีกว่า	

เป็นท�าเนียบโมเดลก็คงได้

	 เป็นผลให้	วนัที	่12	กมุภาพนัธ์		2558	ตลาดน�า้ 

วิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม	 ได้เริ่มขึ้นอย่าง 

เป ็นทางการ	 ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานอรทัย	 

ถนนลกูหลวง	ถงึบรเิวณเชงิสะพานมฆัวานรงัสรรค์	

ระยะทาง	350	เมตร	โดยมีการจ�าหน่ายสินค้า 

ตลาดน�้าโดยเรือ	40	ล�า	ทั้งเรือแจวขายขนมไทย 
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ก๋วยเตี๋ยวเรือ	 ขนมครก	ขนมจีน	ขนมเบ้ือง	

กาแฟโบราณ	ที่เลือกสรรมาโดยกรุงเทพมหานคร	 

มีกิจกรรมสันทนาการทางน�้า	 เช่น	การแข่งขัน 

พายเรอื	การแข่งขนัมวยทะเล	เพลงฉ่อย	กจิกรรม

สันทนาการอื่นๆ	เช่น	การแสดงของวงดุริยางค์

สี่เหล่า	การแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป	์

กระทรวงวัฒนธรรม	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้ยังมีตลาดบกที่มีเต็นท์จ�าหน่าย

อาหารอร ่อยและมีชื่อ	 และสินค ้าของดีของ

กรุงเทพมหานคร	ในราคาย่อมเยา	จากเขตและ

ชุมชนต่างๆ	ในกรุงเทพมหานคร	เช่น	เขตดุสิต	 

ได้น�าผลติภณัฑ์จากโครงการส่วนพระองค์	โครงการ 

พระดาบส	มาร่วมในงาน	 ซ่ึงทราบมาว่าไม้เท้า

ที่จัดท�าโดยโครงการพระดาบสเป็นผลิตภัณฑ์ 

ที่มีความสวยงามมาก	 เขตพระนครก็มีขนม

และสินค้าที่เลื่องชื่อของพื้นที่	 เช่น	ขนมเบื้อง	 

ขนมแม่เอย	ข้าวต้มน�้าวุ ้น	มีการน�าใบเตยมา

ประดิษฐ์เป็นดอกไม้	

	 ด้านหลังของวัดราชนัดดา	 เป็นแหล่งท�า

เครื่องเงิน	ทางเขตได้น�าผลผลิตและสินค้าเหล่านี้ 

มาจัดแสดงและจ�าหน่าย	ส่วนเขตนางเลิ้ง	ซึ่งมี 

ชื่อเสียงในเร่ืองขนมด้วง	 ถ่ัวแปบ	และชุมชน

ข้าวเม่า	ชมุชนมะตมู	ท่ีมคีวามเชีย่วชาญสอดคล้อง 

กับชื่อของชุมชน	นอกจากนี้เขตนางเลิ้งยังม ี

คณะละครชาตรท่ีีมชีือ่เสยีงมายาวนานมาร่วมแสดง	 

ในงานตลาดน�้าวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษมด้วย	

ส�าหรับวันวาเลนไทน์	14	กุมภาพันธ์	2558	 

ทางเขตดุสิตก็จัดให้มีการจดทะเบียนสมรสได้ที่ 

รถโมบายของเขต	ซึ่งจอดอยู่ภายในบริเวณงาน	

และให้บริการท�าบัตรประชาชนอีกด้วย

	 งานนี้ เกิดขึ้นได ้ด ้วยความร ่วมมือจาก 

หลายฝ่าย	โดยมหีน่วยงานหลกั	คอืกรงุเทพมหานคร 

และส�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร	ีและสนบัสนนุ	

โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	กระทรวง

วัฒนธรรม	สี่เหล่าทัพ	กองบัญชาการต�ารวจ 

นครบาล	ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	

และชุมชนต่างๆ	ใน	กทม.	เป็นต้น

	 นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีด�าริ ให ้จัด

โครงการตลาดนดัสนิค้าชมุชนข้างท�าเนยีบรฐับาล	

ริมคลองผดุงกรุงเกษมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	

โดยหมนุเวยีนสบัเปลีย่นสนิค้าเพือ่สนบัสนนุสนิค้า

ชุมชนท่ัวประเทศ	และช่วยเหลือผู้ประกอบการ

รายย่อยให้มีแหล่งขายสินค้าและพบปะผู้บริโภค

โดยตรง	ส่งเสริมคนไทยได้ใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุข	

สามารถจับจ่ายใช้สอยในราคาที่ยุติธรรม	ได้รับ

ความรื่นเริง	สนุกสนาน	จากการแสดงและดนตร	ี

พร้อมทั้งเป็นการสร้างเสริมรายได้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	เป็นการลดความเหลื่อมล�้า

และสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม	
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ผ่าแผนลงทุนคมนาคม 2558
ทุ่ม	1.2 ล้านล้าน 

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานชาติ		

	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	ประเทศไทยต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์

ส�าคัญของภูมิภาค	ซึ่งท�าให้สามารถเช่ือมโยงทางการค้าและ 

การลงทนุกบัประเทศต่างๆ	ในภมูภิาคได้โดยง่าย	แต่สิง่ทีก่ล่าวมา 

ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่	 เน่ืองจากระบบ

โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมของไทยขาดการลงทนุขนาดใหญ่	

และขาดการเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้านอย่างมปีระสทิธภิาพ

มานาน	อีกทั้งที่ผ่านมาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของไทย

ก็ถดถอยลงเรื่อยๆ	โดยดูได้จากการจัดอันดับขีดความสามารถ

ด้านประสทิธิภาพของโลจสิตกิส์	(Logistics	Performance	Index	

:	LPI)	ของไทย	ที่จัดท�าโดยธนาคารโลกในปี	2557	ซึ่งลดลง 

มาอยู่ในอันดับที่	35	จากทั้งหมด	155	ประเทศทั่วโลก	ขณะที ่

ปี	2550	อยู่อันดับที่	31

	 ด้วยเหตุนี้	กระทรวงคมนาคม	 ในฐานะหน่วยงานหลัก 

ที่รับผิดชอบในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่	ไม่ว่าจะเป็น

ระบบราง	ถนน	ทางด่วน	ท่าเรือ	และท่าอากาศยาน	จึงมี 

ความจ�าเป็นในการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง	8	ปี	(2558-2565)	 เพื่อด�าเนิน

ภารกิจส�าคัญในการปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการคมนาคม	การขนส่งสินค้าและบริการ	 เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถทางการแข่งขันที่ยั่งยืนของประเทศ	

	 ป ี	2558	 จึงนับเป ็นก ้าวที่ส�าคัญในการเริ่มเดินตามยุทธศาสตร ์ดังกล ่าว	 

ซึ่ง	พล.อ.อ.ประจิน	จั่นตอง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	เปิดเผยว่าในปีน้ีจะเริ่ม 

มีการประมูลงานและการก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ถึง	52	โครงการ	รวมมูลค่า	

1,272,088	ล้านบาท	โดยเน้นไปที่การลงทุนพัฒนาระบบขนส่งทุกประเภท	ทั้งโครงข่าย

รถไฟระหว่างเมอืง	การพฒันาระบบการขนส่งสาธารณะ	เพือ่ลดปัญหาการจราจรท่ีแออดั	

การพัฒนาถนนทางหลวง	เพื่อเชื่อมต่อภูมิภาค	การพัฒนาท่าเรือ	และเสริมศักยภาพ 

การขนส่งทางอากาศ		

	 โครงการลงทุนส�าคัญที่จะมีการเปิดประมูลและก่อสร้าง	เริ่มจากการลงทุนในระบบ

รถไฟทางคู่	6	เส้นทาง	รวมระยะทางทั้งสิ้น	903	กิโลเมตร	ซึ่งจะมีการใช้งบประมาณ 

ท้ังสิน้	129,308	ล้านบาท	ประกอบไปด้วย	1)	เส้นทางฉะเชงิเทรา-คลองสบิเก้า-แก่งคอย 

เตรียมเปิดประมูลในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	และคาดว่าจะเริ่มสร้างในเดือนมีนาคม		

2)	 เส้นทางชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น	 เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	อนุมัติ 

และเปิดประมูลในเดือนมีนาคม	คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน	3)	เส้นทาง

ประจวบครีขีนัธ์-ชมุพร	คาดว่าจะขออนมุตัจิาก	ครม.	ในเดอืนเมษายน	พร้อมกบัเปิดประมลู 

ในเดือนพฤษภาคม	และเร่ิมก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน	4)	เส้นทางนครปฐม-หัวหิน	 

จะเสนอ	ครม.	อนุมัติในเดือนเมษายน	และเริ่มเปิดประมูลเดือนพฤษภาคม	เริ่มก่อสร้าง

เดือนพฤศจิกายน	5)	เส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ	ขออนุมัติ	ครม.	ในเดือน

เมษายน	และเปิดการประมลูเดอืนพฤษภาคม		คาดว่าจะเริม่ก่อสร้างในเดอืนพฤศจิกายน		

และ	6)	เส้นทางลพบุรี-ปากน�้าโพ	เสนอ	ครม.	อนุมัติ	ในเดือนเมษายน	เริ่มเปิดประมูล 

ในเดือนพฤษภาคม	และเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน
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	 สว่นโครงการลงทนุรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน	เสน้ทางหนองคาย-

ขอนแก่น-นครราชสมีา-แก่งคอย-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบงั-มาบตาพดุ	

ที่มีการลงนามความร่วมมือ	(MOU)	กับรัฐบาลจีนไปเมื่อปลายเดือนธันวาคม

ปีทีแ่ล้วนัน้	รมว.คมนาคม	ได้กล่าวว่า	จะมกีารประชมุของคณะกรรมการร่วม 

ด้านความร่วมมือการพัฒนารถไฟระหว่างไทย-จีน	 เพื่อให้ได้ข้อสรุป 

ในเรือ่งการศกึษารายละเอยีดแผนงานและข้ันตอนการด�าเนินโครงการดงักล่าว 

ซึ่งหากสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้	จะขอให้ทางจีนท�าตามข้อตกลงร่วม 

ในการจัดทีมลงส�ารวจพื้นที่ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม 

เพื่อออกแบบการก่อสร้าง	 โดยทั้งหมดจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

เดือนมีนาคม

	 แผนงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐานดังกล่าว	ประกอบไปด้วย 

เส้นทาง	1)	กรุงเทพฯ-นครราชสีมา	และนครราชสีมา-มาบตาพุด	ระยะทาง 

รวม	512	กิโลเมตร	2)	กรุงเทพฯ-ระยอง	ระยะทางรวม	193	กิโลเมตร	 

และ	3)	นครราชสีมา-หนองคาย	355	กิโลเมตร

	 ขณะที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ	ที่จะสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่

กรุงเทพฯ	และปริมณฑลจะเริ่มเดินหน้าเปิดประมูลและด�าเนินการก่อสร้าง

พร้อมกันในหลายเส้นทางภายในปีนี้	 โดยคาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 

ในปี	2563	ใช้งบประมาณรวม	373,823	ล้านบาท	อาทิ	สายสีเขียว	(หมอชิต-

คูคต)	สายสีส้ม	(ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี)	สายสีชมพู	(แคราย-มีนบุรี)	 

สายสีเหลือง	(ลาดพร้าว-ส�าโรง)	สายสีแดงอ่อน	(บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-

หัวหมาก)	สายสีแดงเข้ม	(บางซื่อ-หัวล�าโพง)

	 นอกจากนี้ยังมีการเดินหน้าในโครงการส�าคัญ	เช่น	เร่งรัดการก่อสร้าง

ทางหลวงพิเศษอีก	3	สาย	ให้เกดิขึน้ภายในปีนี	้รวมเงนิลงทนุ	160,420	ล้านบาท 

ได้แก่	 เส้นทางสายพัทยา-มาบตาพุด	บางปะอิน-นครราชสีมา	และ

บางใหญ่-กาญจนบรุ	ี	ขณะทีส่่วนงานถนนนัน้	รมว.คมนาคม	เผยว่าจะเร่งรดั

โครงการขยายถนนเป็น	4	ช่องการจราจร	เพื่อเชื่อมประตูการค้ากับประเทศ 

เพื่อนบ้าน	และเสริมการค้าชายแดนอีกด้วย	 เนื่องจากปี	2558	 เป็นปี 

ที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดประมูล 

ในช่วงมกราคม-มีนาคม	และเดินหน้าก่อสร้างในเดือนเมษายน	โดยคาดว่า 

จะใช้งบประมาณ	8,957	ล้านบาท

	 ด้านแผนการพัฒนาการขนส่งทางน�้า	ก็จะมีการลงทุนอีกทั้งสิ้น	7,098	

ล้านบาท	ประกอบด้วย	โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง	A	ท่าเรือแหลมฉบัง	 

การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู ้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง	 โดยท้ัง	

2	โครงการ	ได้มีการเสนอ	ครม.	ไปแล้ว	คาดว่าหากมีการอนุมัติจะเริ่ม 

เปิดประมูลในเดือนกุมภาพันธ์	และเริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคมนี้

	 ในส่วนของแผนการพัฒนาระบบการขนส่งทางอากาศและสนามบินน้ัน 

จะมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น	85,547	ล้านบาท	โดยแยกออกเป็นการขยาย 

สนามบินสวุรรณภมู	ิเฟส	2	วงเงนิ	66,943	ล้านบาท	คาดว่าจะเริม่เปิดประมลู

ปลายปี	2558	การพัฒนาสนามบินดอนเมือง	ระยะที่	2	ขยายสนามบินภูเก็ต	

สนามบนิอู่ตะเภา	สนามบนิแม่สอด	เพือ่รองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ	สนามบนิ

เบตง	และสนามบินกระบี่

	 ทัง้หมดคอืภาพรวมของแผนการลงทนุในโครงการพฒันาระบบโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการคมนาคมที่ส�าคัญของไทยซึ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้	คาดว่าเม็ดเงิน 

ที่อัดฉีดลงไปในโครงการต่างๆ	จะมีส่วนส�าคัญในการกอบกู้ภาวะเศรษฐกิจ 

ของไทยให้ดีขึ้น	อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยกระตุ้นการสร้างงาน	สร้างรายได้ให้กับ

ภาคธุรกิจและครัวเรือนด้วย

แผนลงทุนคมนาคม

2558

ขนส่งทางน�้า
 ท่าเทียบเรือชายฝั่ง A ท่าเรือแหลมฉบัง
 พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ขนส่งทางอากาศ
 ขยายสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2
 พัฒนาสนามบินดอนเมือง ระยะที่ 2
 ขยายสนามบินภูเก็ต
 ขยายสนามบินอู่ตะเภา 
 ขยายสนามบินแม่สอด
 ขยายสนามบินเบตง 
 ขยายสนามบินกระบี่

รถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง
 1. ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
 2. ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น  
 3. ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
 4. นครปฐม-หัวหิน 
 5. มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
 6. ลพบุรี-ปากน�้าโพ

รถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน (1.435 เมตร)
 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และนครราชสีมา-มาบตาพุด
 กรุงเทพฯ-ระยอง 
 นครราชสีมา-หนองคาย

รถไฟฟ้า กทม. และปริมณฑล
 สายสีเขียว (หมอชิต-คูคต) 
 สายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี) 
 สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) 
 สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-ส�าโรง) 
 สายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก) 
 สายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-หัวล�าโพง)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ 3 สาย
 สายพัทยา-มาบตาพุด
 บางปะอิน-นครราชสีมา
 บางใหญ่-กาญจนบุรี
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	 ภาวะดังกล่าวถือเป็นสัญญาณร้ายต่อเศรษฐกิจของประเทศ	เนื่องจากภาคเกษตรกรรมครองสัดส่วนของการจ้าง 

แรงงานไว้เกือบครึ่งหนึ่งของจ�านวนแรงงานทั่วทั้งประเทศ	หรือที่	41.1%	1	รัฐบาลจึงได้ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหา

ของพีน้่องเกษตรกรอย่างจรงิจงั		ซึง่หนึง่ในแนวทางส�าคญั	กค็อืการหาวธิช่ีวยลดต้นทนุการผลติและเพิม่ขดีความสามารถ

ทางการแข่งขันให้กับเกษตรกร

	 ปัจจุบัน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีมีพันธกิจในการดูแลและช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร 

ทั่วทั้งประเทศให้อยู่ดีกินดี	ได้มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ท�าเกษตรกรรมเองมากขึ้น	 

เพ่ือลดการใช้ปุย๋เคมีให้น้อยลง	เน่ืองจากการใช้ปุ๋ยอนิทรย์ีมต้ีนทนุการผลติทีถ่กูกว่าการใช้ปุย๋เคม	ีเพราะสามารถผลติได้เอง 

ตามกระบวนการทางธรรมชาติ	อีกทั้งยังช่วยบ�ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์	ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น 

ในระยะยาว	นอกจากน้ีแนวทางการท�าเกษตรแบบอนิทรย์ียงัถอืเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดยคุใหม่ท่ีผูบ้รโิภค 

ก�าลังหันมาใส่ใจกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นอีกด้วย

	 ดังนั้น	การท�าเกษตรแบบอินทรีย์ดังกล่าว	จึงถือเป็นแนวทางการท�าเกษตรยุคใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการ	 

สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง

	 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	ณ	วันที่	23	ธันวาคม	2557	กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า	ได้ด�าเนินการส่งเสริม 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วทั้งประเทศไปแล้ว	รวม	239,607	ตัน	ซึ่งคิดเป็น	95.84%	ของตัวเลขที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่	250,000	ตัน 

โดยในจ�านวนนี้แบ่งออกเป็น	ปุ๋ยหมัก	97,705	ตัน	ไถกลบตอซังข้าว	55,420	ตัน	ไถกลบตอซังข้าวโพด	15,824	ตัน	 

ไถกลบตอซังสับปะรด	1,302	ตัน	ไถกลบตอซังอ้อย	429	ตัน	น�้าหมักชีวภาพ	28,803	ตัน	และปุ๋ยพืชสด	40,124	ตัน

	 ขณะเดียวกันทางกรมฯ	ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ	และจัดฝึกอบรมความรู ้เรื่องดิน	ปุ ๋ย	 

ในเดือนธันวาคม	ปี	2557	ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง	ทีมปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดิน	และเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร

ประจ�าต�าบลอีกด้วย

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ลดต้นทุน	เพิ่มมูลค่าสินค้า

 เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันเกษตรกรในประเทศไทย

จ�านวนมาก ก�าลังประสบกับปัญหาราคาผลผลิต

ทางการเกษตรตกต�่า สวนทางกับต้นทุนการผลิตท่ี 

สูงขึ้น ซ�้ายังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคและ

แมลงศัตรูพืช ซึ่งทุกปัจจัยดังกล่าวล้วนแต่เป็นสาเหตุ 

ทีท่�าให้พีน้่องเกษตรกรหลายครัวเรือนต้องประสบภาวะ

ขาดทุนมากขึ้น จนน�าไปสู่ปัญหาหนี้สินจ�านวนมาก

16
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1	ตัวเลขปี	2554	โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ



17

ไทยคู่ฟ้า

	 นอกจากน้ีส�านักงานเกษตรจังหวัดยังได้ด�าเนินงานบูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด	กรมพัฒนาที่ดิน	 

องค์การบริหารส่วนต�าบล	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	กระทรวงมหาดไทย	กรมการปกครอง	กรมชลประทาน	สถาน ี

ควบคมุไฟป่า	ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเทศบาล	และหน่วยงานทหาร	เพ่ือร่วมกันส่งเสรมิการใช้ปุย๋อนิทรย์ี 

ให้แก่พี่น้องเกษตรกรอีกด้วย	

	 ด้านส�านักงานเกษตรอ�าเภอทั่วประเทศ	 ได้ด�าเนินการจัดท�าปุ ๋ยหมักไว้ที่บริเวณด้านหน้าของส�านักงานฯ	 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรทราบว่า	ขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าลังรณรงค์ให้เกษตรกรผลิต 

ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง	พร้อมกับตั้งเป้าหมายไว้ว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อย่างน้อย	

20%	ของต้นทุนปุ๋ยทั้งหมด

	 แม้ปัจจุบันการรณรงค์ให้เกษตรกรมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น	แต่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับ 

การตอบสนองที่ดจีากพีน้่องเกษตรกรอย่างแนน่อน	เนื่องจากโครงการดงักลา่วเปน็โครงการทีจ่ะช่วยเพิม่ขดีความสามารถ

ทางการแข่งขันในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน	และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอีกด้วย

17
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	 สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารไทยคู่ฟ้าทุกท่าน	ก่อนอื่นทาง

คณะผู้จัดท�าใคร่ขอแนะน�าคอลัมน์น้องใหม่ที่จะมาท�าหน้าที่

ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และมีสาระให้แก่พี่น้อง

ประชาชนในทุกเล่มต่อจากนี้ไป	 โดยใช้ชื่อว่า	 “มติ	ครม. 

เพื่อประชาชน”	ซึ่งเนื้อหาหลักจะเป็นการหยิบยกเอามติ

การประชุมของคณะรัฐมนตรี	(ครม.)	 ในแต่ละห้วงสัปดาห์

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้อง

ประชาชนมาให้ได้รับรู้รับทราบว่า	ขณะน้ีทางรัฐบาลก�าลัง

ด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนอย่างไรบ้าง

	 เนื้อหาและรูปแบบในคอลัมน์จะมุ ่งเน้นไปในลักษณะ 

ของการใช้ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย	สัน้กระชับ	ขณะเดียวกนัจะสะท้อน

ให้เหน็ด้วยว่าประชาชนจะได้รบัประโยชน์อะไรบ้างจาก	มต	ิครม. 

ที่ออกมา	ซึ่งในเล่มนี้ทางคณะผู้จัดท�าได้เลือกสรรมติ	ครม.	 

ในช่วงเดือนมกราคมมาจ�านวน	4	เรื่อง

มติ ครม. 
เพื่อประชาชน

	 เร่ืองแรกเป็น	มติ	ครม.	 เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการขาดรายได้ของเกษตรกร 

ในช่วงฤดูแล้ง	โดยเมื่อวันที่	27	มกราคม	2558	ที่ประชุม	ครม.	ได้มีมติอนุมัติโครงการสร้าง

รายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	ตามที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เสนอ	ใช้งบประมาณอยู่ที่	3,151	ล้านบาท	โดยมีพื้นที่เป้าหมายจ�านวน	3,052	ต�าบล	

ใน	58	จังหวัด	ซึ่งเป็นรายชื่อที่ปรากฏตามบัญชีของชุมชนเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

จากภัยแล้ง	2558

	 จุดประสงค์หลัก	คือการก่อให้เกิดการจ้างงาน	สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ 

ผลกระทบจากภยัแล้ง	เนือ่งจากในช่วงฤดแูล้ง	เกษตรกรจ�านวนมากไม่สามารถท�าการเกษตรได้ 

ท�าให้พี่น้องเกษตรกรประสบกับปัญหาการขาดแคลนรายได้	ด้วยเหตุนี้	 รัฐบาลจึงต้อง 

ออกมาตรการช่วยเหลอืเพือ่ให้มรีายได้มาจนุเจอืเกษตรกร	ซึง่ถอืเป็นการบรรเทาความเดอืดร้อน 

และเปิดโอกาสให้ชมุชนต่างๆ	ได้ร่วมกนัคดิโครงการเพือ่พฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถ

ทางการแข่งขันของเกษตรให้มีมากยิ่งขึ้น

	 ในหลักการส�าคัญนั้น	จะมอบให้ชุมชนเป็นฝ่ายก�าหนดโครงการและเสนอกิจกรรม 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรขึ้นมาให้กับทางคณะกรรมการบริหารโครงการ

ระดับอ�าเภอและจังหวัดพิจารณา	โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเน้นการสร้างการจ้างงานในชุมชน

เป็นหลัก	หรือต้องมีสัดส่วนการจ้างงานของคนในชุมชนไม่น้อยกว่า	30%	นอกจากนั้น 

ใน	1	ต�าบล	จะได้รับเงินสนับสนุนไม่เกินต�าบลละ	1	ล้านบาท

	 ท้ังน้ี	เพ่ือเป็นการรับประกันว่าจะช่วยสร้างการจ้างงานให้กับผู้คนในชุมชนอย่างแท้จริง	

พร้อมทั้งยังเป็นการท�าให้ชุมชนได้มีโอกาสคิดค้นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการ

เกษตรที่จะสอดรับกับความต้องการในพื้นที่อย่างแท้จริง

	 ต่อมาคือเรื่องของการอนุมัติการขยายเวลาการด�าเนินมาตรการลดค่าครองชีพของ

ประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก	6	เดือน	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	โดยจะเริ่มมีผล

ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	จนถึง	วันที่	31	กรกฎาคม	2558	รวมวงเงินที่ต้องใช้ชดเชยทั้งสิ้น	 

2,113	ล้านบาท	ซึง่การด�าเนนิการรฐัจะช่วยแบกรบัค่าใช้จ่ายทัง้ในส่วนของรถโดยสารประจ�าทาง 

สาธารณะและรถไฟ
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	 มาตรการดงักล่าวจะช่วยท�าให้ประชาชนสามารถเดนิทางรถประจ�าทาง

สาธารณะที่ด�าเนินการโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)	ได้โดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายออกไปอีก	6	เดือน	โดยรัฐจะเป็นฝ่ายแบกรับภาระค่าใช้จ่าย		

800	คันต่อวัน	ใน	73	เส้นทาง

	 เช่นเดียวกับในส่วนของประชาชนที่ต้องโดยสารรถไฟ	รัฐจะเข้ามา 

แบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดรถไฟช้ัน	3	เชิงสังคม	ที่ด�าเนินการโดย 

การรถไฟแห่งประเทศไทย	(รฟท.)	จ�านวน	164	ขบวนต่อวัน	และรถไฟชั้น	3	 

ระยะทางไกล	ในขบวนรถเชิงพาณิชย์	8	ขบวนต่อวัน

	 มต	ิครม.	ทีส่าม	คอืการอนมุตักิ�าหนดวนัหยดุราชการประจ�าปี	พ.ศ.	2558	

เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ	ตามที่	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	(สลค.)	เสนอมา	 

โดยจะก�าหนดให้	วนัจนัทร์ที	่4	พฤษภาคม	2558	เป็นวันหยดุราชการเพิม่อกี 

1	วัน	ซึ่งจะท�าให้พี่น้องประชาชนมีวันหยุดยาวติดต่อกัน	4	วัน	คือเริ่มตั้งแต่

วันเสาร์ที่	2	พฤษภาคม-วันอังคารที่	5	พฤษภาคม	2558	(วันฉัตรมงคล)

	 โดยวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

การท่องเทีย่วในประเทศ	และกระจายเมด็เงนิเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิ	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในปีนีเ้ป็นปีแห่งการท่องเทีย่วตามวิถไีทย	ดงันัน้รัฐบาลจงึต้องการให้

ประชาชนใช้โอกาสนี้ในการชื่นชมความสวยงามของประเทศไทยและสัมผัส 

แง่มุมการท่องเทีย่วตามแบบวิถไีทยเพือ่ช่วยกนัซึมซับและสบืสานวฒันธรรม

อันดีงามของคนไทยให้ธ�ารงอยู่ต่อไป					

	 มติ	ครม.	เรื่องสุดท้าย	(วันที่	13	มกราคม	2558	)	คือการอนุมัติร่าง

กฎกระทรวงว่าด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร	พ.ศ.....	ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ	โดยสาระส�าคัญ

คือการท�าให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบ 

ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านของตนเองได้	 โดยไม่ถือเป็น 

การดัดแปลงอาคาร

	 ขนาดพื้นที่ติดตั้งจะต้องไม่เกิน	160	ตารางเมตร	และมีน�้าหนักไม่เกิน	 

20	กิโลกรัมต่อตารางเมตร	โดยทั้งนี้จะต้องมีผลการตรวจสอบและรับรอง

ความมัน่คงแขง็แรงจากวิศวกรโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวศิวกร	เพือ่เป็นการ

สร้างความมั่นใจว่าสามารถติดต้ังได้อย่างปลอดภัย	ขณะเดียวกันจะต้อง

ด�าเนินการแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบก่อนด�าเนินการ

	 อย่างไรกด็	ีแม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะยงัไม่มผีลใช้บังคับ	เนือ่งจากยงัอยู่ 

ในขั้นตอนการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอยู่	แต่ถือเป็น 

นมิติหมายอนัด	ีที่ในอนาคตประชาชนจะได้รับประโยชน์จากพลงังานทางเลอืก 

มากข้ึน	ซึง่นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในบ้านได้ในระยะยาวแล้ว	

ก็ยังช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานอีกด้วย

	 ทั้งหมดนี้	คือส่วนหนึ่งของ	มติ	ครม.	 ท่ีทางคณะผู้จัดท�าได้คัดสรร

มาเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าในแต่ละเดือนนั้น	ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติท่ีมุ่ง

สร้างประโยชน์และแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างไรกันบ้าง	ส�าหรับ

ผู้ที่ต้องการจะทราบถึงรายละเอียดและเนื้อหาการประชุม	ครม.	ในแต่ละ

สปัดาห์สามารถตดิตามได้ท่ี	เวบ็ไซต์	www.thaigov.go.th	จากนัน้คลกิเลอืก 

สรุปข่าวประชุม	ครม.	ส่วนคอลัมน์	มติ	ครม.	เพื่อประชาชน	ขอลาไปก่อน	

และจะกลับมารับใช้ท่านผู้อ่านใหม่ในเล่มหน้าเพื่อน�าสาระดีๆ	มีประโยชน ์

มาถ่ายทอดให้ได้ติดตามกัน
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จัดระบบแรงงานต่างด้าว
เวียดนาม

ผ่อนปรนแก้ปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน

 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวถือเป็นอีกหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาล

ให้ความส�าคัญมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นเร่ืองที่มีความเกี่ยวพันกัน 

ในหลายมิติทั้งในเชิงความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และภาพพจน์ของ

ประเทศในสายตาของต่างชาติ โดยได้ด�าเนินการเปิดศูนย์บริการ 

จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

เพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณาออกใบอนุญาตท�างานช่ัวคราวให้แรงงาน

ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เมียนมา และลาว แล้วในปีที่ผ่านมา
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	 อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติ

เวียดนาม	ดังนั้น	เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2558	ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ 

เห็นชอบแนวทางการด�าเนินการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม	ตามท่ี

กระทรวงแรงงานเสนอ	ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพจิารณาการท�างาน

ของคนต่างด้าว	ครั้งที่	1/2558	แล้ว	เมื่อวันที่	9	มกราคม	2558	

	 มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว	ก�าหนดแนวทางการจัดระเบียบไว้โดยก�าหนดให้

นายจ้างต้องพาผู้ใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามที่มีหนังสือเดินทางและเข้ามาใน 

ราชอาณาจกัรอย่างถกูกฎหมายคร้ังสดุท้ายก่อนวนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแนวทาง

การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม	แต่ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ใน 

ราชอาณาจักรได้สิ้นสุดแล้ว	มารายงานตัวเพ่ือจัดท�าประวัติและขออนุญาตผ่อนผัน

ท�างานในประเทศต่อ	ณ	ศูนย์บริการจดทะเบียนต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ	(One	Stop	

Service)	 โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	และปฏิบัติงาน 

ร่วมกบักระทรวงแรงงาน	กระทรวงสาธารณสขุ	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิและหน่วยงาน 

อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 การด�าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด ้าวสัญชาติเวียดนามนี้	 จะมีขึ้น 

ทั้งในกรุงเทพมหานคร	และตามภูมิภาคต่างๆ	โดยภาคเหนือจะมีขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดนครพนม 

และหนองคาย	ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา	และจังหวัดอ่ืนๆ	ตามท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ 

ข้างต้นเห็นว่ามีความเหมาะสม						

	 ส�าหรับแรงงานต่างด้าวสญัชาติเวยีดนามท่ีจะได้รบัการผ่อนผนัให้ท�างานในประเทศ

ต่อไปอีก	1	ปี	มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นแรงงานที่ประสงค์จะท�างานกับนายจ้างในงาน 

รบัใช้ในบ้าน	งานกรรมกรในกจิการก่อสร้าง	ประมง	และร้านอาหาร	เท่านัน้	ไม่อนญุาต

ให้เปลี่ยนนายจ้าง	และให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตในอัตราที่กฎหมายก�าหนด

	 เป้าหมายมาตรการจัดระบบและผ่อนผันแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา 

การขาดแคลนแรงงานของนายจ้างและสถานประกอบการในประเทศ

	 อย่างไรก็ดี	นอกเหนือจากมาตรการในข้างต้นแล้ว	ในมติคณะรัฐมนตรีนี้	ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหา

ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวโดยให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อท�าข้อตกลงระหว่าง 

รัฐต่อรัฐในการน�าเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม	เพื่อมาท�างานในกิจการประมง	และก่อสร้างอีกด้วย
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	 นายกรัฐมนตรี	
เฝ้าฯ	รับเสด็จ	สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ในงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	
ในวโรกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมายุ	5	รอบ	 
ณ	วัดภูมินทร์	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดน่าน	(17	กุมภาพันธ์	2558)

	 นายตีแยรี	วีโต	(Mr.Thierry	Viteau)	
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย	
เข้าเยี่ยมคารวะ	หม่อมราชวงศ์	ปรีดิยาธร	เทวกุล	
รองนายกรัฐมนตรี	ณ	ห้องรับรอง	ตึกนารีสโมสร	
ท�าเนียบรัฐบาล	(13	กุมภาพันธ์	2558)

	 นายดับเบิลยู	แพทริค	เมอร์ฟี	
(Mr.W.Patrick	Muphy)	อุปทูต 
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ�าประเทศไทย	เข้าเยี่ยมคารวะ
นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์	รองนายกรัฐมนตรี		
ณ	ห้องรับรอง	1	ตึกบัญชาการ	
ท�าเนียบรัฐบาล	(11	กุมภาพันธ์	2558)

แฟ้มภาพ
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	 นายมาร์ค	แอนดรูว์	เจฟฟรีย์	เคนต์	(H.E.	Mr.Mark	Andrew	Geoffrey	Kent)
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ�าประเทศไทย	เข้าเยี่ยมคารวะ	นายวิษณุ	เครืองาม	
รองนายกรัฐมนตรี	ณ	ห้องรับรอง	1	ตึกบัญชาการ	1	ท�าเนียบรัฐบาล	(10	กุมภาพันธ์	2558)

	 นายรี	ยอง	(Mr.Li	Yong)	ผู้อ�านวยการใหญ่องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม	
แห่งสหประชาชาติ	เข้าเยี่ยมคารวะ	หม่อมราชวงศ์	ปรีดิยาธร	เทวกุล	รองนายกรัฐมนตรี	
ณ	ห้องรับรอง	1	ตึกบัญชาการ	1	ท�าเนียบรัฐบาล	(6	กุมภาพันธ์	2558)

	 นายเอโซ	โคะบะยะชิ	(Mr.Eizo	Kobayashi)	และ	นายโทะชิยุคิ	ชิกะ	
(Mr.Toshiyuki	Shiga)	ประธานและประธานร่วมของคณะกรรมการการค้า
และเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น	ในเครือสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น	(เคดันเรน)	
เข้าเยี่ยมคารวะ	พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ	รองนายกรัฐมนตรี	
ณ	ห้องสีฟ้า	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	(2	กุมภาพันธ์	2558)

	 นายมุน	ซง	โม	(H.E.	Mr.Mun	Song	Mo)	เอกอัครราชทูต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจ�าประเทศไทย	(เกาหลีเหนือ)	
เข้าเยี่ยมคารวะ	นายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี		
ณ	ห้องรับรอง	1	ตึกบัญชาการ	1	ท�าเนียบรัฐบาล	(15	มกราคม	2558)

	 หม่อมหลวง	ปนัดดา	ดิศกุล	รัฐมนตรีประจ�าส�านัก
นายกรัฐมนตรี	ให้การต้อนรับ	นายอาศิส	พิทักษ์คุมพล	
จุฬาราชมนตรี	ณ	ห้องรับรอง	1	ตึกบัญชาการ	1	ท�าเนียบรัฐบาล	
(9	กุมภาพันธ์	2558)



l เจ้ำของ	ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	l ผู้จัดท�ำ	ส�านักโฆษก	ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คณะผู้จัดทำ�ว�รส�รไทยคู่ฟ้�

วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


